

สมเด็จพระสันตะปาปาปาต่อผู้มาเข้าเฝ้า: แคนาดา การเยือนอย่างสำนึกผิด 'ไม่เหมือนใคร'

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกลับมาร่วมการเข้าเฝ้าทั่วไปรายสัปดาห์ในวันพุธหลังจากหยุดพักในเดือนกรกฎาคม และอุทิศคำสอนให้กับการเสด็จเยือนแคนาดาครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นการจาริกแสวงบุญเพื่อสำนึกผิดที่อุทิศให้กับการโอบกอดชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากความอยุติธรรมตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา



การเข้าเฝ้าจัดขึ้นในหอประชุมเปาโลที่ 6 ในวาติกันเนื่องจากความร้อนจัดในฤดูร้อนในเมืองหลวงของอิตาลี

ในระหว่างการเทศน์สอน สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกถึง "การจาริกแสวงบุญ" ของพระองค์ไปยังประเทศแถบอเมริกาเหนือ โดยมุ่งเน้นที่การเยียวยาและการคืนดีกับชนพื้นเมืองของประเทศที่ทนทุกข์กับความพยายามจะลบล้างวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพวกเขา

ความอยุติธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในระบบโรงเรียนชนพื้นเมืองซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกพระศาสนจักรท้องถิ่นจำนวนมาก

ในการปราศรัยของพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกถึงเวลาที่พระองค์อยู่ที่เอเดมันตัน รัฐควิเบก และทรงประทับอยู่ที่เมืองอิกาลูอิตในแถบอาร์กติก เมืองหลวงของดินแดนนูนาวุต

การเยือนแบบ 'สำนึกผิด' ที่ไม่เหมือนใคร

พระสันตะปาปาตรัสว่าเป็น "การมาเยือนที่ไม่เหมือนใคร"

“อันที่จริง แรงจูงใจหลักคือการพบปะกับชนพื้นเมืองเพื่อแสดงความใกล้ชิดและความเศร้าโศกที่พอมิต่อพวกเขา และเพื่อขอการอภัย - เพื่อขอการอภัย - สำหรับอันตรายที่ทำกับพวกเขาโดยคริสตชนเหล่านั้นรวมถึงชาวคาทอลิกหลายคนซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้ร่วมมือกันในการบังคับดูถูกและให้สิทธิ นโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น”

ในแง่นี้ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่า การเดินทางของพระองค์ "ดำเนินการในแคนาดา เพื่อเขียนหน้าใหม่" และยังคงเดินไปด้วยกัน ใกล้ชิดกับชนพื้นเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงชี้ให้เห็นว่าคำขวัญ 'เดินด้วยกัน' นั้นเหมาะสมกับการเดินทางอย่างไร

การกลับใจและการคืนดี

การวิเคราะห์ส่วนใหญ่ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเสนอว่า "แสดงให้เห็นว่า ชายและหญิงบางคนของพระศาสนจักรเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่แน่วแน่และกล้าหาญที่สุดต่อศักดิ์ศรีของชนพื้นเมือง ที่ปกป้องและมีส่วนในการปลุกจิตสำนึก ภาษาและวัฒนธรรมของพวกเขา"

"แต่ในทางกลับกัน" พระองค์ทรงเสริม "น่าเสียดายที่ไม่มีปัญหาการขาดแคลนผู้ที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่เราเข้าใจว่าทุกวันนี้ไม่สามารถยอมรับได้และขัดต่อพระวรสาร"

ในแง่นี้ พระองค์ทรงย้ำว่าการมาเยือนครั้งนี้ถือเป็นการสำนึกผิด และถึงแม้จะมีช่วงเวลาแห่งความสุขมากมายก็ตาม "ความหมายและน้ำเสียงของภาพรวมคือการไตร่ตรอง การกลับใจ และการคืนดี"

ปฏิเสธความคิดเรื่องการล่าอาณานิคมและส่งเสริมชนพื้นเมือง

พระองค์ทรงเล่าว่า ในเอเดมันตัน มีการรำลึกถึงอดีตที่ซื่อสัตย์และเศร้าโศกซึ่งยังคงดำเนินต่อไปในคิวเบกด้วย "คำวิงวอน" เพื่อการคืนดีที่เกิดจากความหวังผ่านพระคริสตเจ้า และสรุปในอีคาลูอิตด้วยความไว้วางใจอย่างมั่นใจ ใน "การเยียวยา" ที่เป็นไปได้โดยอำนาจของพระเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพเพื่อทำให้ทุกสิ่งใหม่

ความปรารถนาของพระศาสนจักร ขณะที่ยอมรับอย่างชัดเจนถึงความผิดในอดีต - พระสันตะปาปาทรงแนะนำ ปฏิเสธแนวความคิดเรื่องการตั้งอาณานิคม เคารพและส่งเสริมวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง

พระสันตะปาปาฟรานซิสปิดท้ายด้วยการอธิบายว่า "ขอให้ความเข้มแข็งและการกระทำอันสงบของชนพื้นเมืองในแคนาดาเป็นแบบอย่างให้ชนชาติพื้นเมืองทุกคนไม่ปิดตัวลง แต่เพื่อเสนอความช่วยเหลือที่ขาดไม่ได้สำหรับมนุษยชาติที่เป็นพี่น้องกันมากขึ้น ที่รู้วิธีรักสิ่งที่ทรงสร้าง และพระผู้สร้าง สอดคล้องกับการสร้าง สามัคคีระหว่างท่านทั้งหลาย"

* ("การให้สิทธิพิเศษ (Enfranchisement)" เป็นกระบวนการเปลี่ยนสถานะทางแพ่งของชนเผ่าพื้นเมืองจาก "ชาวอินเดียน" สู่พลเมืองแคนาดาเต็มรูปแบบ - กระบวนการดูดซึมที่มักทำให้อัตลักษณ์ของชนพื้นเมืองหายไป แต่เดิมเป็นความสมัครใจ การให้สิทธิพิเศษกลายเป็นภาคบังคับในปี ค.ศ. 1876 และยังคงเป็นเช่นนั้นมาจนถึงคริสต์ทศวรรษ 1960)

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงรำลึกครบรอบ 2 ปีเหตุระเบิดท่าเรือเบรุต

ในการเข้าเฝ้าทั่วไปในวันพุธ พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสวดภาวนาเพื่อชาวเลบานอน เนื่องในวันครบรอบปีที่สองของการระเบิดท่าเรือเบรุตในวันที่ 4 สิงหาคม



สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสกับผู้แสวงบุญที่รวมตัวกันในห้องโถงเปาโลที่ 6 ว่าพระองค์คิดถึงครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์หายนะและถึง "ชาวเลบานอนที่รัก"

“พ่อเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ทุกคนได้รับการปลอบโยนด้วยศรัทธา ความยุติธรรมและความจริง ซึ่งมีอาจปิดบังได้ พ่อหวังว่าด้วยความช่วยเหลือจากประชาคมระหว่างประเทศ เลบานอนจะดำเนินต่อไปบนเส้นทางแห่งการเกิดใหม่ โดยยังคงซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของเลบานอนที่จะเป็นดินแดนแห่งสันติภาพและพหุนิยม ที่ซึ่งชุมชนของศาสนาต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้” พระสันตะปาปาทรงสวดอ้อนวอน

การระเบิดและผลที่ตามมา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2020 เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่ท่าเรือเบรุตและพื้นที่โดยรอบ คร่าชีวิตผู้คนกว่า 215 คน และบาดเจ็บหลายพันคน

แรงระเบิดยังสร้างความเสียหายให้กับอาคารต่างๆ รวมทั้งโบสถ์และอาราม

เหตุระเบิดเกิดจากแอมโมเนียมไนเตรตหลายตันที่ถูกเก็บไว้อย่างไม่ปลอดภัยในโกดังสินค้าที่ท่าเรือเมืองหลวงของเลบานอน

ในเวลานั้น พระศาสนจักรผ่านคาร์ดิส เลบานอน และ คาร์ดิสสากล ได้ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวเลบานอนภายหลังเหตุระเบิด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงบริจาคเงิน 250,000 ยูโรเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือพระศาสนจักรในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ผ่านสมณกระทรวงเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษยแบบบูรณาการ

ไม่กี่วันก่อนวันครบรอบปีที่สองของการระเบิด ส่วนหนึ่งของไซโลข้าวที่เสียหายจากเหตุระเบิดที่ท่าเรือปี 2020 ก็พังทลายลง

ไซโลซึ่งถูกไฟไหม้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนการถล่มเมื่อวันที่อาทิตย์ ได้ส่งควันพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า พื้นความทรงจำอันเจ็บปวดของเหตุระเบิดในเดือนสิงหาคม 2020

ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ ไฟดังกล่าวเป็นผลมาจากความร้อนในฤดูร้อนที่จุดไฟให้เมล็ดพืชหมักซึ่งทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยอยู่ข้างในตั้งแต่การระเบิด

ครบรอบปีแรก

ปีที่แล้วในวันครบรอบ 1 ปีของการระเบิด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่า ประเทศเลบานอนอันเป็นที่รัก”

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงกล่าวอีกว่าพระองค์กำลังคิดถึงประเทศนี้ “หนึ่งปีหลังจากการระเบิดท่าเรืออันเลวร้ายในเมืองหลวงเบรุต ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและถูกทำลาย พ่อคิดถึงเหยื่อทั้งหมดและครอบครัวของพวกเขา ผู้บาดเจ็บจำนวนมาก และผู้ที่สูญเสียบ้านและอาชีพของพวกเขา”

คำอธิษฐานและการไตร่ตรองเพื่อเลบานอน 2021

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2021 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบกับผู้นำคริสตชนชาวเลบานอนในวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า “ในช่วงวันแห่งการภาวนาและไตร่ตรองเพื่อเลบานอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ร่วมกับผู้นำศาสนาคริสต์ พวกเราทุกคนได้ฟังความหวังและความปรารถนา ความคับข้องใจและความเหน็ดเหนื่อยของชาวเลบานอน และเราอธิษฐานเพื่อของกำนัลแห่งความหวังจากพระเจ้าที่จะเอาชนะวิกฤตที่ยากลำบากนี้”

ในคำพูดของพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปายังทรงเรียกร้องให้ "ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมในเลบานอนในการเดินทางแห่ง "การฟื้นคืนชีพ"

สมเด็จพระสันตะปาปาถึงเยซูอิต คุณพ่อมาร์ติน: 'พระเยซูทรงอยู่ใกล้ทุกคน'

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตอบจดหมายจากคุณพ่อเจมส์ มาร์ติน เยซูอิต ซึ่งงานอภิบาลเกี่ยวข้องกับชุมชน LGBTQ และสนับสนุนให้ชาวคาทอลิกส่งเสริม "วัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้า" ที่ "ลดระยะทางและเพิ่มคุณค่าให้เราด้วยความแตกต่าง"



“พ่อขอสนับสนุนให้พวกท่านทุกคนทำงานต่อไปในวัฒนธรรมการเผชิญหน้า ซึ่งจะช่วยให้ระยะทางสั้นลง และเพิ่มคุณค่าให้เราด้วยความแตกต่าง ในท่าทีเดียวกับพระเยซู ที่ทำให้พระองค์ใกล้ชิดกับทุกคน”

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ในข้อความสั้นๆ เพื่อตอบกลับจดหมายฉบับล่าสุดที่คุณพ่อเจมส์ มาร์ติน เยซูอิต ส่งถึงพระองค์

ขยายผล 2022

พระสงฆ์คณะเยซูอิตผู้ทำหน้าที่รับใช้ชาวคาทอลิก LGBTQ ได้เขียนจดหมายแจ้งผลการประชุมประจำปีกระทรวงคาทอลิก การขยายผล LGBTQ ซึ่งจัดขึ้นแบบจริงที่มหาวิทยาลัย พอร์ตแฮม เมื่อวันที่ 24 ถึง 25 มิถุนายนหลังจากหยุดพักสองปี โดยการระบาดใหญ่

ที่รวมเรามากกว่าแยกเรา

ในการตอบของพระองค์ซึ่งลงวันที่ 20 กรกฎาคมและเขียนเป็นภาษาสเปน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดงความยินดีกับคุณพ่อมาร์ตินที่สามารถทำให้การประชุมแบบพบกันงานนี้เกิดขึ้นได้ในปีนี้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเผชิญหน้าระหว่างบุคคลในความสัมพันธ์ของมนุษย์

“อันที่จริง” พระองค์ทรงเขียนว่า “โรคระบาดใหญ่ทำให้เรามองหาทางเลือกอื่นในการลดระยะทางให้สั้นลง นอกจากนี้ยังสอนเราว่าบางสิ่งไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ในจำนวนนั้นก็คือความเป็นไปได้ที่จะมองหน้ากัน แม้กับคนที่คิดต่าง หรือคนที่ความแตกต่างดูเหมือนจะแยกหรือแม้กระทั่งเผชิญหน้ากับเรา”

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเพิ่มเติมว่า เมื่อเราเอาชนะอุปสรรค “เราตระหนักดีว่ามีหลายอย่างที่รวมเราเป็นหนึ่งมากกว่าแยกเราออกจากกัน”

โดยสรุป สมเด็จพระสันตะปาปาทรงรับรองกับคุณพ่อมาร์ตินว่าพระองค์จะทรงอธิษฐานภาวนาให้ และวิงวอนขอพรของพระเยซูมาสู่เขาและการคุ้มครองของพระแม่มาเรียด้วย

จดหมายฉบับที่สามถึงคุณพ่อมาร์ติน

นี่เป็นจดหมายฉบับที่สามของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทรงเขียนถึงพระสงฆ์เยสุอิตชาวอเมริกัน ซึ่งในปี 2017 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จพระทรวงเพื่อการสื่อสาร ครั้งแรกที่พระองค์ทรงเขียนถึงเขาคือในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เนื่องในโอกาส “การขยายผล 2021”

ในจดหมายฉบับนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาทรงชี้ให้เห็นว่า “พระเจ้าอยู่ใกล้และรักบุตรชายหญิงทุกคนของพระองค์ หัวใจของพระองค์ทรงเปิดกว้างสำหรับทุกคน” ขณะที่สนับสนุนให้คุณพ่อมาร์ตินทำพันธกิจต่อไป

"คิดถึงงานอภิบาลของท่าน" พระองค์ตรัสเมื่อปีที่แล้ว "พอเห็นว่าท่านพยายามเลียนแบบรูปแบบนี้ของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ท่านเป็นสงฆ์สำหรับทุกคน ดังที่พระเจ้าเป็นพระบิดาของทุกคน พ่อสวดอ้อนวอนให้ท่านดำเนินไปในลักษณะนี้ โดยใกล้ชิดสนิทสนม เห็นอกเห็นใจ และความอ่อนโยนเต็มเปี่ยม”

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมของปีนี้ พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตอบจดหมายอีกฉบับที่คุณพ่อมาร์ตินขอให้พระองค์ตอบคำถามบางข้อที่มักถูกถามบ่อยที่สุด โดยชาวคาทอลิก LGBTQ และครอบครัวของพวกเขา สมเด็จพระสันตะปาปาอธิบายอีกครั้งว่า: “พระเจ้าคือพระบิดาและพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธบุตรธิดาของพระองค์” และ “รูปแบบของพระเจ้าคือความใกล้ชิด ความเมตตา และความอ่อนโยน”

เมื่อกล่าวถึงชาวคาทอลิก LGBTQ ที่ได้รับการปฏิเสธจากพระศาสนจักร สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสย้ำว่า: “พระศาสนจักรเป็นแม่และเรียกลูกๆ ของเธอมารวมกัน” “พระศาสนจักรที่คัดเลือกหนึ่งใน 'เลือดบริสุทธิ์' ไม่ใช่พระศาสนจักรที่เป็นมารดาศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นนิกาย” พระองค์ตรัส

พระสันตะปาปาทรงทักทายเด็กๆ ที่ค่ายฤดูร้อนวาติกัน

ในช่วงท้ายของการเข้าเฝ้าทั่วไป สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวคำทักทายพิเศษแก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมค่ายเด็กฤดูร้อนของปีนี้ที่วาติกันจัด หลังจากพบปะกับผู้นำกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ของค่ายฤดูร้อนก่อนหน้านี้



“พ่อขอทักทายเด็กๆ ของค่ายเยาวชนฤดูร้อนในวาติกัน พวกเขาเจียมมาจนถึงตอนนี้ แต่ท่านได้ยืมพวกเขาแล้ว พวกเขาจะมาพร้อมกับพ่อแม่และผู้นำกิจกรรมในค่าย ซึ่งพ่อขอขอบคุณสำหรับงานอันมีค่าของพวกเขา พ่ออยากจะขอบคุณ คุณพ่อฟรังโก 'วิญญาณฝ่ายจิตวิญญาณ' ของวาติกัน ผู้ซึ่งเป็นชาวเลเซียนที่ดีที่สามารถหว่านเมล็ดพันธุ์นี้ในการจัดตั้งค่ายฤดูร้อนนี้ในปีที่สาม”

คำพูดของพระสันตะปาปาฟรานซิสในช่วงท้ายของวันพุธต่อผู้มาเข้าเฝ้าทั่วไปในห้องโถงเปาโลที่ 6 มีความหมาย “อย่างมาก” สำหรับคุณพ่อ ฟรังโก ฟอนทานา

เขาเป็นจิตตาสถาปนิกและผู้ประสานงานโครงการภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นเวลาสามปีแล้วที่ได้ต้อนรับเยาวชนทุกวัย บุตรของพนักงานวาติกัน สำหรับกิจกรรมภาคฤดูร้อน

ค่ายฤดูร้อนยังมีช่วงเวลาของการอธิษฐานและการไตร่ตรอง จัดขึ้นที่นครวาติกันในพื้นที่ที่กำหนดซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมสันตนาการและกีฬา

ท่ามกลางการพูดคุยและการเล่นของเด็กๆ คุณพ่อฟรังโกแบ่งปันกับวาติกันนิวส์ถึงความยินดีเมื่อได้รับคำทักทายจากสมเด็จพระสันตะปาปา เช่นเดียวกับ “ความกังวล” ของเขาระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป “ผมต้องการให้เด็กๆ เจียบตลอดการสอน ตามที่พวกเขาเคยได้รับคำสั่งให้ทำแบบนั้นมาก่อน”

นักบวชชาวเลเซียนเล่าถึง “ช่วงเวลาที่สวยงามยิ่งกว่า” ที่เกิดขึ้นต่อหน้าผู้เข้าเฝ้า

“สมเด็จพระสันตะปาปาทรงต้อนรับผู้นำกิจกรรมในห้องเล็ก ๆ และกล่าวทักทายเป็นพิเศษกับพวกเขา ขอขอบคุณพวกเขาและเหนือสิ่งอื่นใดให้กำลังใจพวกเขาว่าความหลงใหลในการศึกษานี้จะต้องทำให้พวกเขามีชีวิตชีวาตลอดชีวิตของพวกเขาอย่างไร”

แปลบทสัมภาษณ์คุณพ่อฟรังโก ฟอนทานา

ถาม: สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกถึงคำมั่นสัญญาของท่าน ในฐานะชาวเลเซียนในการเตรียม การและการจัดค่ายฤดูร้อน ท่านจะอธิบายว่าเป็นเรื่องกังวลสำหรับเด็กและเยาวชน วิธีรวมอดีตและ อนาคต ความทรงจำ และคำทำนายหรือไม่

เมื่อสามปีที่แล้ว พระสันตะปาปาทรงถามถึงการทำบางสิ่งที่นี่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาด ใหญ่ แนวคิดคือการสร้างค่ายฤดูร้อนกลางแจ้ง แม้จะมีความยากลำบาก เราก็เริ่มด้วยกิจกรรมประเภท นี้ ซึ่งยังคงเติบโตต่อไป

ปีแรกเรามีคนหนุ่มสาว 150 คน และในปีนี้ได้เพิ่มผู้เข้าร่วมเป็น 230 คนเป็นเวลาห้าสัปดาห์ ความมุ่งมั่นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างนักบวชและฆราวาสที่ช่วยสร้างบรรยากาศครอบครัว พื้นที่ที่คนหนุ่มสาวรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

ถาม: ขณะนี้ศูนย์อยู่ในสัปดาห์สุดท้าย สัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้าง?

ประสบการณ์นี้ได้รวมช่วงเวลาของการเล่นและการอธิษฐานภาวนา สำหรับแต่ละกลุ่ม ทุก สัปดาห์ เรามีการสวดอ่อนน้อมที่ปรับให้เหมาะกับพวกเขา สำหรับกลุ่มสี่เขียว การเฉลิมฉลองพระวาจา สำหรับกลุ่มสี่เหลือง มิสซา; สำหรับกลุ่มสีน้ำเงิน การสารภาพ

สี่เหล่านี้เป็นสี่ที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุต่างๆ จากนั้นสนุก มากมาย ช่วงเวลาแห่งการศึกษา และ ความบันเทิง...ช่วยให้พวกเขาฝันถึงอนาคตโดยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเข้าค่ายฤดูร้อน

ถาม: แนวคิดหลักของการฝันเพื่ออนาคตคือกิจกรรมค่าย พระสันตะปาปาฟรานซิสมักชวนคนหนุ่ม สาวฝัน....

เรายังเรียกร้องให้พวกเขาฝัน เราขอเชิญชวนให้คนหนุ่มสาวเหล่านี้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และอย่า ปล่อยให้ตนเองถูกเอาชนะด้วยสถานการณ์ที่ท้าทายที่บางครอบครัวอาจประสบ

พระสันตะปาปาฟรานซิสในแคนาดา: ของขวัญแห่งน้ำตา

หลายภาพจับภาพการจาริกแสวงบุญของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสไปยังดินแดนของชนพื้นเมือง และนำเสนอหน้าต่างสู่ช่วงเวลาที่มีความสำคัญกับเส้นทางแห่งการเยียวยาและการคืนดีของผู้คนที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากและปัจจุบันได้พบกับหน้าใหม่ของพระศาสนจักร



ในสังคมปัจจุบัน มีภาพที่เดินทางไปทั่วโลกในไม่กี่วินาที เซอร์บนโซเซียลมีเดียด้วยโทรศัพท์และพีซี: ผู้คนหลายพัน หลายล้าน หรือหลายพันล้านคนมักจะพบว่าตัวเองกำลังดูสแนปชอตเดียวกันโดยไม่รู้ตัว มีเส้น สี และรูปทรงที่หายไปในวันจักรแห่งการแบ่งปัน ส่วนอื่นๆ ยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป และยังมีอีกหลายสิ่งที่ถูกเก็บเอาไว้ในหัวใจเท่านั้น

ในการเสด็จเยือนแคนาดาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (24-30 กรกฎาคม) มีภาพสแนปชอตมากมายที่บอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าเหตุการณ์หนึ่ง ได้แก่ การเปิดโล่ง แสดงความเจ็บปวด และทุกข์ทรมาน แต่ยังคงแสดงถึงความเป็นเจ้าของ การรับทราบ การเผชิญหน้า ความหวัง

ตามที่พระองค์เองทรงชี้ให้เห็น สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแสวงบุญด้วยสำนึกผิดไปยังดินแดนที่ได้เห็นการพลีชีพของชนพื้นเมืองที่ถูกละทิ้ง ถูกพรากไปจากพวกเขาในช่วงเวลาของนโยบายการดูดซึมและการให้สิทธิพิเศษ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสด็จออกเดินทางไปกับแสงสว่างของพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรที่เห็น ไม่กลัวความจริงและทูลขอการอภัยโทษ ที่โอบกอด ฟัง รัก พระศาสนจักรที่ใกล้ชิดกับคนขัดสนทุกคนโดยไม่ลังเล ไม่ต้องสงสัย ไม่ลังเล ปราศจากอุปสรรค

ในเวลาหวั่น สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเดินทางข้ามประเทศแคนาดาโดยสัมผัสถึงส่วนนอกของหัวใจและส่วนทางภูมิศาสตร์ ไปถึงขอบของอาร์กติกเซอร์เคิลที่ซึ่งชุมชนชาวเอสกิโมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่ ในเมืองอีคาลูอิต พระองค์ได้ทรงพบกับศิษย์เก่าโรงเรียนชนพื้นเมืองในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในสี่แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันที่น่ากลัวที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ชนพื้นเมืองที่ขาดจากครอบครัว สถานที่ทารุณกรรม และความรุนแรง พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเข้าไปในห้องหนึ่งในสิ่งก่อสร้างนี้ ซึ่งคล้ายกับกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ โดยมีช่องหน้าต่างกระจายอยู่ตามผนังเหลี่ยมเพชรพลอยและยื่นออกมา

พระองค์ทรงเข้ามาอย่างเงียบ ๆ มีคนสองสามโหลรอบพระองค์อยู่ เรียงกันเป็นแถว เป็นวงกลม ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่งกายเรียบง่าย บ้างสวมชุดพื้นเมือง มือเหยียวย่นไปตามกาลเวลา น้ำตาค่อยๆ

ไหลลงมาบนใบหน้าที่แทบจะนิ่งไม่ไหวติง สายตาจับจ้องไปที่พระสันตะปาปา ในสแนปชอตนั้น - ข้าหลายครั้งระหว่างการเดินทาง - มีมากกว่าชีวิตเดียว ที่นั่น คือเสียงร่ำไห้ของผู้คน ชายและหญิงผู้ซึ่งเคยประสบกับความน่าสะพรึงกลัวเนื่องมาจากชาวคาทอลิก และผู้ที่เผชิญหน้ากันครั้งนั้นเห็นว่าตนเองได้รับการยอมรับ สัมผัส สวมกอดและรัก น้ำตาที่ระบายความว่างเปล่า ความทุกข์ ความหวัง ก่อนที่ใครๆ ทำได้เพียงเสียบ อ้าแขนรับและต้อนรับ

ในช่วงวันที่เสด็จเยือน สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขึ้นไปยังเส้นทางแห่งการคืนดีและการเยียวยา ดังที่พระองค์ทรงทำในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่นครวาติกัน เมื่อพระองค์ได้ทรงต้อนรับผู้แทนจากชนพื้นเมืองกลุ่มแรก ชาวอินูอิต และชนพื้นเมืองเมตีส พระองค์ทรงริเริ่มกระบวนการ ขอบฟ้าที่ต้องไปให้ถึง ที่ต้องสร้างและหล่อเลี้ยง

การปรากฏตัวของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็น "พรและของขวัญ" หัวหน้าวิลตัน ลิตเติลโซลด์ กล่าว โดยเน้นว่าตอนนี้ "งานเริ่มต้นขึ้น" ลิตเติลโซลด์เป็นหัวหน้าผู้รอดชีวิตจากโรงเรียนชนพื้นเมืองซึ่งขณะนี้อายุ 78 ปี ซึ่งมอบผ้าโพกศีรษะอินเดียให้กับสมเด็จพระสันตะปาปาในการประชุมที่ Bear Park Pow-Wow Grounds ในมาสกัวซีส

มันเป็นภาพถ่ายที่ไม่ธรรมดาของพระสันตะปาปาที่มีชนกอินทรี แต่ภาพสแนปชอตที่จริงใจนั้นมีหลายเฟรมก่อนหน้านี้ - เมื่อท่าทางการแบ่งปันนี้เกิดขึ้นได้ และเพื่อให้เข้าใจ เราต้องทบทวนฉากนี้ให้ครบถ้วน มันนำไปสู่ของขวัญที่บ่งบอกถึงการยอมรับ - ซึ่งทำให้หัวหน้า ลิตเติลโซลด์ต้องใช้แรงมากเนื่องจากปกติเขาเดินโดยใช้ไม้ค้ำยันหรือใช้รถเข็น - เขาเดินด้วยตัวเองไม่กี่เมตร ปีนบันไดขึ้นไปบนเวทีที่ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงประทับอยู่ - เพราะชนพื้นเมืองเปิดหัวใจและหูของพวกเขาต่อพระวรสาร สู่ความเป็นจริงของพระศาสนจักรที่มีชีวิต แตกต่างจากอีกพระศาสนจักรหนึ่งที่ทำให้เขาอับอายขายหน้าและบดขยี้ พวกเขา

นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังมีป้ายสีแดงยาวพร้อมชื่อเหยื่อของโรงเรียนชนพื้นเมืองที่เขียนไว้ ขณะที่เสียงกลองดังผ่านร่างและผ้านเข้ากับจังหวะการเต้นของหัวใจของแต่ละคน ที่ลืมไม่ลงก็คือภาพแห่งความเศร้าโศก อารมณ์ และความโกรธของซีปีโก ยืนตรงต่อหน้าพระสันตะปาปาพร้อมกับฝูงชนที่ชื่นชมอยู่รอบตัวเธอ และความไม่แน่ใจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะที่เธอร้องเพลงที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นเพลงที่ฟังแล้ว นึกถึงเพลงชาติแคนาดา

จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาก็นั่งในรถเข็นต่อหน้าความเงียบของสักการะสถานนักบุญอันนา สถานที่อันเป็นที่รักของชาวพื้นเมือง ที่ซึ่งคนหลายพันคนไปแสวงบุญในแต่ละปี และในขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสไว้ว่า มือของปู่ย่าตายายก็ประสานมือของเด็กๆ ที่อายุน้อยกว่าเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน

รูปภาพของความทุกข์ทรมาน ความภาคภูมิใจ ความหลงใหล อัตลักษณ์ การเดินร่ำ ความเงียบ การอธิษฐาน และน้ำตาจึงมาพร้อมกับการจาริกแสวงบุญ ซึ่งเริ่มต้นมุมมองใหม่และมอบหมายภาระงานและเป้าหมายให้กับบุคคลและสถาบัน แต่ยังคงแสดงถึงโอกาสสำหรับมนุษยชาติทั้งหมด สำหรับเราทุกคน ให้เดินตามเส้นทางแห่งการแบ่งปันและภราดรภาพ ฟังและฟังมองมนุษยชาติและการสร้าง โดยตระหนักว่าเราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระเจ้า